

## **Khiếu Khiện Công Khai\*\***

Phụ huynh của một học sinh đang theo học tại trường trong khu học chánh, hoặc bất cứ người nào cư ngụ trong khu học chánh có thể khiếu kiện khu học chánh.

Khiếu kiện là một mối quan tâm, vấn đề hoặc khó khăn liên quan đến tiến trình giáo dục, các dịch vụ, nhân sự và/hoặc là các hoạt động và/hoặc là các quyết định. Người khiếu kiện chỉ có thể đưa ra một khiếu kiện cá nhân về tình trạng của họ hoặc, nếu phù hợp, thay mặt cho học sinh của họ. Khiếu kiện không thể được nộp thay mặt cho hoàn cảnh người khác hay nhân danh cho một nhóm.

Người khiếu kiện phải tuân theo thủ tục khiếu kiện như được nêu trong quy định hành chính KL-AR (1) - Thủ tục Khiếu kiện Công khai. Thủ tục này có sẵn tại văn phòng hành chính của khu học chánh và trên trang chủ của trang mạng của khu học chánh. Tổng giám đốc không được sửa đổi hoặc thay đổi tiến trình khiếu kiện 3 bước mà không có sự chấp thuận của Ban Quản Trị.

Tất cả các vụ khiếu kiện phải được khu học chánh nhận được vào ngày (1) trong vòng hai năm kể từ khi vi phạm bị cáo buộc hoặc người khiếu kiện phát hiện sự vi phạm bị cáo buộc hoặc (2) một năm sau khi học sinh bị ảnh hưởng đã tốt nghiệp, dọn đi, hoặc rời khỏi khu học chánh.

Một cá nhân trình bày nghiêm chỉnh mối quan tâm hay khiếu kiện sẽ được bảo đảm cơ hội để xem xét theo trật tự và đúng lúc về mối quan tâm hoặc khiếu kiện mà không sợ bị trả thù.

Những cuộc khiếu kiện sẽ được xét xử và giải quyết càng gần với nguồn gốc càng tốt.

Bất cứ vụ khiếu kiện nào liên quan đến các môn thể thao (ngoại trừ khiếu kiện Tiêu đề IX), sẽ phải tuân theo tiến trình được nêu trong KL-AR (1) Mục 1.1 (f).

Mặc dù các phát ngôn viên có thể đưa ra những lời chỉ trích khách quan về các hoạt động và chương trình, Ban Quản Trị sẽ không nghe điều trần về những vụ khiếu kiện cá nhân liên quan đến nhân viên khu học chánh cũng như chống lại bất cứ người nào có liên quan đến hệ thống trường học. Làm như vậy có thể khiến Ban Quản Trị bị buộc tội là phe phái để vu cáo và sẽ làm phương hại đến bất cứ sự cần thiết phải đóng vai trò đánh giá cuối cùng về các khuyến nghị hành chính liên quan đến vấn đề này. Chủ tịch Ban Quản Trị sẽ hướng dẫn phía khách bên ngoài đến các phương tiện phù hợp để Ban Quản Trị xem xét và xét xử các vụ khiếu kiện hợp pháp liên quan đến các cá nhân.

\*\* Được dùng trong quy định này, thuật ngữ cha mẹ bao gồm người giám hộ theo pháp lý hay người có liên hệ cha mẹ. Tình trạng và nghĩa vụ của người giám hộ theo pháp lý được định nghĩa trong ORS 125.005 (4) và 125.300 - 125.325. Sự minh định một cá nhân có hành xử trong liên hệ cha mẹ với mục đích xác định nơi cư ngụ hay không, tùy thuộc vào sự đánh giá những yếu tố liệt kê trong ORS 419B.373. Sự minh định cho những mục đích khác tùy thuộc vào sự đánh giá những yếu tố này và quyền hạn của luật sư căn cứ vào ORS 109.056. Đối với học sinh thuộc chương trình giáo dục đặc biệt, cha mẹ còn bao gồm cha mẹ thay thế, một học sinh trưởng thành mà quyền dân sự đã được chuyển giao và cha mẹ nuôi như đã được định nghĩa trong OAR 581-015-2000.

## HẾT PHẦN QUY ĐỊNH

---

### **Tài Liệu Tham Khảo:**

[ORS 192.610 - 192.690](#)  
[ORS 332.107](#)

[OAR 581-022-1940](#)  
[OAR 581-022-1941](#)

Anderson v. Central Point Sch. Dist., 746 F.2d 505 (9th Cir. 1984).  
Connick v. Myers, 461 U.S. 138 (1983).